

สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ ส่วนราชการ/หน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ส่วนราชการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ให้เน้นย้ำและประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ภายในครอบครัวและในที่ทำงาน ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ประชาชนทั่วไปมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและละเลยการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในสถานที่ดังกล่าว อาทิ การทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในครอบครัวและในที่ทำงาน การรับประทานอาหารร่วมกันในที่ทำงาน โดยเห็นควรให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่สำคัญ อาทิ</p> <p>(๑) การเว้นระยะห่างขณะรับประทานอาหาร</p> <p>(๒) การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ในขณะที่โดยสารรถประจำทางและรถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>(๓) การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่</p>	<p>๑. ทุกส่วนราชการ แจ้งเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒. ในส่วนของหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้แก่</p> <p>๒.๑ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๒.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๓๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ ฯ</p> <p>๒.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. จังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๒.๔ อำเภอ ทุกอำเภอ</p> <p>๒.๕ เทศบาลเมืองอุทัยธานี</p> <p>ให้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p>
๒	<p>ให้มีการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกทั้งระบบ อาทิ การเตรียมแผนและความพร้อมในการตรวจโรงงาน กรณีพบการขัดข้องไม่ให้เข้าไปตรวจ และการเตรียมพร้อมสถานที่กักกันตัวสำหรับผู้ติดเชื้อให้เพียงพอและเหมาะสม</p>	<p>๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี)</p> <p>๒. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๓. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๔. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๕. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๖. อำเภอ ทุกอำเภอ</p>
๓	<p>ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>-หารือร่วมกับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการแรงงานด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อใหม่ภายในโรงงาน</p> <p>-ให้ฝ่ายความมั่นคงสนับสนุนบุคลากรและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หากได้รับการร้องขอจากฝ่ายปกครองและฝ่ายสาธารณสุขในพื้นที่</p>	<p>๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๒. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๓. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๔. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๕. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๖. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๗. ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี</p> <p>๘. อำเภอ ทุกอำเภอ</p>

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๔	ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในระยะต่อไป ให้คำนึงถึงมิติ สาธารณสุขควบคู่กับมิติสังคมจิตวิทยา อาทิ การสร้างความเข้าใจ กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจกรรม/กิจการ การชี้แจง หลักการและเหตุผลด้านสาธารณสุข และการเตรียมความพร้อม สำหรับการผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการ ในจังหวัดอื่น ๆ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี (ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อุทัยธานี)